

ประจำวันที 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2558

### รัฐเล็งเปิดประมูลข้าวอีก 1 ล้านตันกลางมิ.ย. มั่นใจทั้งปีส่งออก 10 ล้านตัน

รมว.พาณิชย์ เผยเตรียมเปิดประมูลข้าวสต็อกรัฐช่วงกลางเดือน มิ.ย.นี้อีก 1 ล้านตัน พร้อมคาดลงนามสัญญาซื้อขายข้าวจีทูจีกับจีนจำนวน 2 ล้านตันได้ในเดือน ก.ค.นี้ มั่นใจปีนี้ส่งออกข้าวได้ 10 ล้านตัน

"ได้อนุมัติให้กรมการค้าต่างประเทศออกประกาศเปิดประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลปริมาณรวม 1 ล้านตัน ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพดีส่วนหนึ่ง และข้าวที่ต้องปรับปรุงคุณภาพ ทั้งเพื่อส่งออก และขายในประเทศ คาดว่า จะออกประกาศได้เร็วๆ นี้ และเปิดให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาได้ภายในกลางเดือนมิถุนายนนี้" พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ กล่าว

ทั้งนี้ตั้งแต่ต้นปี 58 กระทรวงพาณิชย์สามารถระบายข้าวในสต็อกรัฐได้แล้วเกือบ 3 ล้านตัน จากทั้งหมดประมาณ 18 ล้านตันข้าวสาร

สำหรับการส่งมอบข้าวแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี) ให้กับรัฐบาลจีนตามสัญญาเดิม 1 ล้านตัน ที่ลงนามซื้อขายกันเมื่อปีที่ผ่านมา นั้น ล่าสุดไทยได้ส่งมอบแล้ว 400,000 ตัน และสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ตกลงที่จะส่งมอบเพิ่มอีก 100,000 ตันเร็วๆ นี้ สำหรับข้อตกลงใหม่ที่รัฐบาลจีนจะซื้อข้าวจากไทย 2 ล้านตัน แบ่งเป็น ข้าวใหม่ 1 ล้านตัน และข้าวเก่า 1 ล้านตัน และส่งมอบภายในปี 58-59 นั้น คาดว่า จะลงนามในสัญญาซื้อขายราวเดือน ก.ค.นี้

ส่วนกรณีที่ประเทศฟิลิปปินส์จะเปิดประมูลนำเข้าข้าวอีกหลายแสนตันในเดือน มิ.ย.นี้ กระทรวงฯ เตรียมพร้อมที่จะเข้าร่วมประมูลแล้ว

"ปีนี้กระทรวงฯตั้งใจจะส่งออกข้าวให้ได้ 10 ล้านตัน แม้ในช่วงต้นปีจะสตาร์ตไม่ดี โดยส่งออกได้น้อยกว่าปีก่อน แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นไปได้ เพราะปีนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้ผลผลิตของหลายประเทศลดลง ขณะที่หลายประเทศมีความต้องการนำเข้ามาก" พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

**ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)**

### น้ำมันโลกขบจุดส่งออกข้าวเดือนเม.ย.ขুব

รายงานข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย แจ้งว่า การส่งออกข้าวในเดือน เม.ย. 58 มีปริมาณ 700,011 ตัน ลดลง 10.9% เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากในช่วงก่อนหน้านี้ประเทศผู้ซื้อข้าวบางส่วนประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ หลังจากทีราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับลดลง จึงทำให้มีรายได้เข้าประเทศลดลง ขณะเดียวกันค่าเงินของประเทศในแถบแอฟริกาที่ผูกกับค่าเงินยูโรก็อ่อนค่าลง จึงทำให้ผู้ซื้อบางส่วนชะลอการซื้อข้าว

สำหรับสถานการณ์ราคาส่งออกข้าวในเดือน พ.ค.นั้น มีการปรับตัวลดลงจากเดือน เม.ย. เนื่องจากความต้องการข้าวจากต่างประเทศลดลงมาก ประกอบกับค่าเงินบาทอ่อนค่าลง จึงส่งผลให้ราคาข้าวส่งออกปรับลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม คาดว่าในเดือน พ.ค.จะมีการส่งออกข้าวประมาณ 700,000 ตัน

ทั้งนี้ จากการที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงจึงส่งผลให้ราคาข้าวส่งออกของไทยปรับลดลง ทำให้ช่องว่างระหว่างราคาข้าวไทยกับประเทศคู่แข่งแคบลงด้วย ซึ่งช่วยให้ข้าวไทยสามารถแข่งขันในตลาดได้ดีขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ในเดือนนี้ยังคงมีการส่งมอบข้าวขาวให้แก่หน่วยงาน NFA ของฟิลิปปินส์ในส่วนที่ยังคงค้างส่งมอบอยู่

อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ตลาดยังคงเป็นของผู้ซื้อ และความต้องการข้าวในตลาดลดลง ขณะที่คู่แข่งที่สำคัญทั้งเวียดนามและอินเดียยังคงเร่งเสนอขายข้าวในราคาต่ำกว่าไทย ประกอบกับค่าเงินของประเทศในแถบแอฟริกาที่ผูกกับค่าเงินยูโรก็อ่อนค่าลง จึงทำให้ผู้ซื้อบางส่วนชะลอการซื้อข้าวหรือเลือกซื้อข้าวจากแหล่งที่ราคาถูกลงกว่า.

**ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์**

## **‘ฉัตรชัย’นำทีมเจรจาขายข้าวญี่ปุ่น 2 มีย.**

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 2-6 มิ.ย. 2558 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ จะเดินทางไปเยือนกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพบปะและหารือร่วมกับภาครัฐและเอกชนของญี่ปุ่น โดยจะพบกับผู้นำเข้าและจำหน่ายข้าวรายใหญ่ของญี่ปุ่น คือ บริษัท คิโตกุ ชินเรียว จำกัด, บริษัท ชูกาวาระ เซไม จำกัด และคาร์กิล ซึ่งเป็นผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิไทย และนำไปบรรจุเป็นตราสินค้าของบริษัท ขนาดบรรจุภัณฑ์ 5 กิโลกรัม เพื่อจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าในญี่ปุ่นและเอเชีย

อีกทั้งทางคณะเดินทางจะมีการพบปะกับภาคเอกชนในกลุ่มนำเข้าสินค้าผลิตภัณฑ์อาหาร ไล่ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า และจะหารือกับตัวแทนจากสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น โคดันเรน จำนวน 10 ราย เช่น นายมาซาฮิโร โอคาฟูจิ ประธานกรรมการบริษัทโทโตซู คอร์ปอเรชั่น จำกัด และนายโตชิยุกิ ชิเกะ ตัวแทนกรรมการและรองประธานบริษัทหินสันมอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นต้น ตลอดจนจะมีการเจรจาทวิภาคี กับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง และเจรจาทวิภาคี กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมด้วย

สำหรับสินค้าส่งออกจากไทยในปี 2557 มีส่วนแบ่งตลาดในญี่ปุ่นอยู่ที่ 2.68% ของสินค้าทั้งหมด และในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2558 ส่วนแบ่งตลาดของไทยเพิ่มขึ้นเป็น 3.07% ขณะที่ช่วง 3 เดือน ไทยส่งออกสินค้าไปญี่ปุ่นมีมูลค่า 5,128 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดลบ 9.2% อย่างไรก็ตาม กรมก็ได้จัดเตรียมแผนการส่งเสริมในตลาดญี่ปุ่น โดยเน้นสินค้าอาหาร โดยเฉพาะอาหารเพื่อสุขภาพ สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สินค้ากลุ่มสิ่งทอ และเร่งสร้างภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของอาหารไทยโดยใช้สื่อออนไลน์

นายไพฑูริ สุขสมหมาย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า เศรษฐกิจของญี่ปุ่นยังคงชะลอตัว แต่จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจ แจกคูปองเงินสดให้คนออกมาใช้จ่าย มีการชะลอการนำเข้าสินค้าจากจีน และหันมานำเข้าสินค้าจากไทย เวียดนาม และมาเลเซีย มากขึ้น จึงทำให้คาดการณ์ว่าในปี 2558 นี้การส่งออกไทยไปญี่ปุ่นจะขยายตัว 2% หรือมีมูลค่า 22,907 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้าที่น่าจะขยายตัวได้ดี คือ กลุ่มวัสดุก่อสร้าง สินค้าแฟชั่น และสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ

*ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า*

## **ข้าวไทยไปทั่วโลก Thailand Rice Convention 2015**

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ได้จัดงาน Thailand Rice Convention 2015 โดยการจัดงานในปี 2558 ตรงกับปีอันเป็นมหามงคล เนื่องในโอกาสครบรอบพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยได้มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เผยแพร่ พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวข้องในเรื่องข้าว ที่พระองค์ทรงส่งเสริมและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชาวนาไทย เพื่อยกระดับข้าวไทย ทั้งในด้านวิถีชีวิตและทางด้านเศรษฐกิจ โดยพระองค์ทรงได้ค้นคว้าและทดลองเกี่ยวกับการเกษตรอยู่เสมอ เพื่อนำมาปรับใช้และเผยแพร่ให้กับเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ เพื่อการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร

สำหรับในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "ยุทธศาสตร์ด้านการตลาดข้าวและนโยบายการค้าข้าวของไทย" ในส่วนของการประชุมสัมมนาทางวิชาการได้จัดการเสวนาและอภิปรายสำหรับผู้นำเข้าข้าวจากต่างประเทศ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการค้าข้าวทั้งในและต่างประเทศ มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์มุมมองในหัวข้อต่างๆ เช่น "Thailand's Rice Industry Outlook for 2015-2016" "ทิศทางการค้าของตลาดข้าวในเอเชีย" และ "แนวโน้มการค้าข้าวโลก" รวมทั้งการอภิปรายหัวข้อ "ภาพรวมตลาดข้าวอินทรีย์ และปัจจัยความสำเร็จในการเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปและตลาดสหรัฐอเมริกา" เป็นต้น

นอกจากนี้ได้จัดให้มีเวทีสัมมนาคุณานโดยเชิญกลุ่มเกษตรกรต้นแบบจาก 4 ภูมิภาคที่ประสบความสำเร็จ มานำเสนอองค์ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แนวคิด วิธีการบริหารจัดการ การผลิตข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มของ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจาก 75 จังหวัดทั่วประเทศ ได้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนา ตนเองให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการผลิตข้าวและการเพิ่ม บทบาทในห่วงโซ่แห่งคุณค่าข้าว (Rice Value Chain) ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่จะเสริมสร้างความมั่นคงของ อุตสาหกรรมข้าวไทยด้วยการผลิตข้าวคุณภาพดี

รวมทั้งมุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมด้านการจัดการการผลิต การแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อพัฒนาตนให้พร้อมรับการแข่งขันในตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ เป็นการนำเสนออิทธิพลความหลากหลายของมหัทศวรรษข้าวไทย พันธุ์ดีสี่ภาค ต่อด้วยเส้นทางของการผลิตข้าวไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงกระบวนการผลิตและ ส่งออกที่ปลายน้ำ ซึ่งเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสร้างแบรนด์...สร้างเครือข่ายของข้าวไทยในแต่ละ ภูมิภาค รวมถึงการเผยแพร่นวัตกรรมใหม่ๆ ของข้าวไทย การสร้างคุณค่าข้าวไทยทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวทั้งอุปโภค และบริโภค จากหน่วยงานพันธมิตร ตลอดจนการนำผู้เข้าร่วมงานศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว หน่วย ปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนส์ข้าว ณ จังหวัดนครปฐม เพื่อรับทราบถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการวิจัย และพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวของไทย และการตรวจวิเคราะห์พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์ยีนส์ข้าว

ที่มา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

### ส่งออกข้าวขบทุบธุรกิจโรงสีเดี่ยว ลามกระทบ"ปลาย-รำ-แกลบ"ขาดราคาดีไม่มีของ

แหล่งข่าวจากวงการโรงสี เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ราคาสินค้าส่วนที่เหลือเกี่ยวกับข้าว (บายโปร ดักต์) ทั้งปลายข้าว รำข้าว และแกลบปรับตัวสูงขึ้นทั้งหมดจริง โดยราคาปลายข้าวขาวเอวัน ที่เดิมราคาตันละ 9,400-9,500 บาท ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 9,600-9,700 บาท แต่ในตลาดไม่มีสินค้าจำหน่าย

การปรับขึ้นไม่ใช่เพราะขาดดี อย่างที่ผู้ส่งออกคิด แต่เป็นผลจากการส่งออกข้าวชะลอตัวลง 3 เดือนแรก หายไป 3.6% การซื้อข้าวก็ไม่มี ทำให้โรงสีบางโรงหยุดสี ซึ่งอาจจะรุนแรงถึงขั้นเกิดปัญหาสภาพคล่องต้องปิดตัวยาว โรงสีส่วนหนึ่งปรับตัวโดยการสมัครเข้าร่วมโครงการรับซื้อข้าวเปลือกชดเชยดอกเบี้ย 3% กับกระทรวงพาณิชย์ แต่ก็ หนีไม่พ้นเพราะราคาข้าวเปลือกจากเกษตรกรตันละ 8,300-8,500 บาท แต่พอส่งออกลด ราคาข้าวเปลือก ลดลง เหลือตันละ 7,700-7,800 บาท ขาดทุน ต้นละ 300-500 บาทต้องหยุดสีชั่วคราวเช่นกัน ส่วนโรงสีอีกกลุ่มที่ ผันตัวเองไปส่งออก ก็ได้รับผลกระทบจากการส่งออกข้าวที่ชะลอตัวลงเช่นกัน

แหล่งข่าวกล่าวว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการโรงสี 20 ราย ซึ่งประกอบธุรกิจส่งออก กำลังได้ผลกระทบจาก การปรับปรุงระเบียบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าข้าวที่ส่งออกไปจีน เพราะจีนบังคับให้ผู้ส่งออกไทยต้องขึ้นทะเบียน ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ ว่าเป็นผู้ประกอบการส่งออกไปจีน และส่งออกสินค้าต้องได้รับการตรวจสอบซ้ำโดย สำนักงานกำกับควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และกักกันโรคแห่งชาติของจีนหรือAQSIQ ตรวจสอบสินค้าที่ ปลายทางจากเดิมที่มีการตรวจสอบโดยบริษัทตรวจสอบคุณภาพของจีน (เซอร์เวย์อร์) ชื่อ CCIC ที่ตรวจสอบสินค้า จากต้นทางที่ประเทศไทยอยู่แล้ว

"สาเหตุที่จีนบังคับใช้มาตรการเข้มงวด เพราะอ้างว่าตรวจสอบพบดอกหญ้าและแมลงปนเปื้อน จึงใช้ มาตรการสอบ 2 ชั้น แต่โรงสีเห็นว่าซ้ำซ้อน เพิ่มภาระต้นทุนให้ผู้ส่งออกโรงสีซึ่งเป็นรายเล็ก ส่วนผู้ส่งออกรายใหญ่ ๆ ก็คงปรับตัวได้อยู่แล้ว จึงได้ร้องไปที่กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"

แนวทางแก้ไขเบื้องต้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดส่งรายชื่อผู้ส่งออกที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวกับกรมการ ค่าต่างประเทศให้กับรัฐบาลจีน แต่กระทรวงเกษตรฯ ฝ่ายไทยแจ้งว่า รัฐบาลจีนไม่ยอมรับรายชื่อนี้ และบังคับให้ผู้ ส่งออกทุกคนต้องขึ้นทะเบียนภายในสิ้นเดือนนี้ เพื่อให้รัฐบาลจีนพิจารณาภายในเดือนสิงหาคม ถ้าหากไม่ทันก็จะ ส่งออกไปจีนไม่ได้

แหล่งข่าวกล่าวว่า ผู้ประกอบการขอให้รัฐบาลไทยหรือในประเด็นดังกล่าวกับรัฐบาลจีน เพราะจีนนำเข้าข้าวจากหลาย ๆ ประเทศ เช่น เวียดนาม กัมพูชา ซึ่งมีการส่งออกข้าวผ่านพรมแดน ทางผู้ประกอบการอยากทราบว่า รัฐบาลจีนมีแนวปฏิบัติกับประเทศเหล่านี้เหมือนหรือแตกต่างจากไทยอย่างไร

ทั้งนี้ การส่งออกปลายข้าวไทยในช่วง 3 เดือนแรก (ม.ค.-มี.ค.) 2558 มูลค่า 2,786.95 ล้านบาท ลดลง 21.04% โดยตลาดสำคัญที่มีการส่งออกลดลง อาทิ อินโดนีเซีย 481.13 ล้านบาท ลดลง 1.75% คิดเป็นสัดส่วน 17% เซเนกัล 444.24 ล้านบาท ลดลง 42.76% คิดเป็นสัดส่วน 16% จีน 424.23 ล้านบาท ลดลง 56.44% คิดเป็นสัดส่วน 15% แต่ตลาดไนจีเรียซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักเบอร์ 1 ซึ่งมีสัดส่วน 29% มีมูลค่า 807.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 170% คิดเป็นสัดส่วน 29%

*ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์*

### **พาณิชย์เร่งหาเจ้าภาพดูแลคุณภาพข้าวหลังมีการปลอมปน**

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับมีกลุ่มผลิตเมล็ดข้าวปลอมแล้วลักลอบนำเข้ามาปลอมปนกับข้าวในประเทศ โดยมีการตรวจพบที่จังหวัดน่าน นั้น ตามกฎหมายขึ้นอยู่กับผู้บริโภคที่ประสบปัญหาจะต้องมีการร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ที่หลอกลวงผู้บริโภค กฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกฎหมายอาญา ซึ่งการจัดการของกรณีข้าวปลอมจะคล้ายการกระทำเกี่ยวกับการขายทุเรียนอ่อนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการไปเร็ว ๆ นี้

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้จะต้องกำหนดว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์แม้ว่าจะดูเกี่ยวกับข้อระเบียบด้านการค้าภายในประเทศและการนำเข้าสินค้าก็ตาม เช่น กรมการค้าภายในจะดูแลและคุ้มครองราคาและปริมาณ ส่วนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ กรมการค้าต่างประเทศจะดูแลเรื่องการสำแดงเอกสารของการนำเข้าของสินค้านั้น ๆ ส่วนการตรวจสอบสินค้าว่าเป็นไปตามเอกสารสำแดงหรือไม่ขึ้นอยู่กับกรมศุลกากร แต่ที่ผ่านมาทุกหน่วยงานมีการประสานการทำงาน เรื่องนี้เห็นว่าหากเป็นการกระทำที่จะสร้างผลกระทบให้กับผู้บริโภคภายในประเทศหรือเสียหายพจน์ของข้าวไทยอยากแนะนำให้ผู้ที่พบร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะเชื่อว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นคดีอาญา และจะสร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภค ซึ่งกรมการค้าภายในพร้อมจะประสานงานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ หากมีการร้องเรียนมายังสายด่วน 1569

ทั้งนี้ หากดูกรณีการปลอมปนข้าวที่ไม่ได้มาตรฐานจะเข้าข่ายการขายทุเรียนอ่อน ถือเป็นกรกระทำผิดกฎหมาย 2 ฉบับ คือ กฎหมายอาญา มาตรา 271 ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยการประกาศใด ๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือปริมาณของนั้นอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 47 ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นอย่างตนเองหรือผู้อื่นต้องจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

*ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์*

~~~~~

### **เวียดนาม**

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) ได้ปรับเพิ่มราคาส่งออกข้าวขั้นต่ำ (minimum export price; MEP) ของข้าวขาว 25% ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 350 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3% จากราคาที่เคยประกาศในครั้งก่อนที่ 340 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2558 ที่ผ่านมา) โดยราคาใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. เป็นต้นไป

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-25 พ.ค. 2558 มีจำนวน 319,513 ตัน มูลค่า 133.649 ล้านดอลลาร์ (FOB) โดยปริมาณลดลง 28.9% และมูลค่าลดลง 30.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 449,316 ตัน มูลค่า 193.263 ล้านดอลลาร์ (FOB) สำหรับการ

ส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 ม.ค.-25 พ.ค. 2558 มีจำนวน 1.875 ล้านตัน มูลค่า 785.333 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 14.7% และมูลค่าลดลง 18.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 2.199 ล้านตัน มูลค่า 958.022 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

ทางด้านกระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture and Rural Development; MAR) รายงานว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 2.4 ล้านตัน ลดลง 11.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.7 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่าส่งออกอยู่ที่ 1.05 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 14.6% เมื่อเทียบกับ 1.23 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 436.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ลดลง 4.27% เมื่อเทียบกับ 456.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสาเหตุที่การส่งออกข้าวลดลง เพราะการแข่งขันในตลาดโลกเป็นไปอย่างรุนแรง ขณะที่ความต้องการนำเข้าข้าวจากประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญ เช่น จีน มีปริมาณลดลง โดยในปีนี้อิเวียดนามส่งออกข้าวไปจีนลดลงประมาณ 28%

ทั้งนี้นับตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงขณะนี้ ผู้ส่งออกข้าวได้ทำสัญญาขายข้าวไปแล้วประมาณ 3.2 ล้านตัน โดยมีการส่งมอบไปแล้วประมาณ 1.7 ล้านตัน

ในช่วงนี้ราคาข้าวเวียดนามยังคงมีแนวโน้มอ่อนตัวเนื่องจากผลผลิตข้าวฤดูใหม่ (The summer-autumn crop) กำลังทยอยออกสู่ตลาด ขณะที่ยังไม่มีคำสั่งซื้อใหม่ๆ จากต่างประเทศในช่วงนี้ ส่วนการประมูลข้าวของฟิลิปปินส์รอบใหม่ที่คาดว่าจะมีการซื้อประมาณ 250,000 ตันนั้น ไม่ได้ส่งผลต่อตลาดมากนักเพราะปริมาณที่จะประมูลซื้อยังไม่มากพอที่จะกระตุ้นราคาข้าวในตลาด โดยขณะนี้ราคาข้าวขาว 5% ฤดูใหม่อยู่ที่ระดับ 345 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เอฟโอบี ซึ่งระดับราคาอยู่ที่ 345 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันนั้นนับเป็นราคาที่ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน ก.ค. 2553 ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ฤดูการผลิตฤดูหนาว (winter-spring) ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพดีราคาอยู่ที่ระดับ 355-360 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เอฟโอบี (FOB Saigon Port) ส่วนข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ระดับ 325-335 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เอฟโอบี (FOB Saigon Port)

ทั้งนี้คาดว่าผลผลิตข้าวฤดูใหม่ (The summer-autumn crop) จะออกสู่ตลาดปริมาณสูงที่สุดในช่วงปลายเดือนมิ.ย. หรือต้นเดือน ก.ค. ที่จะถึงนี้ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ราคาข้าวอ่อนตัวลงไปอีก ขณะที่กระทรวงเกษตรรายงานว่า การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเปลือกฤดูการผลิตฤดูหนาว (winter-spring crop) ในพื้นที่เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงมีประมาณ 13.5 ล้านตัน ซึ่งมีปริมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

เกษตรกรในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Delta) ระบุว่าในช่วงนี้ผู้ค้าข้าวได้ลดการซื้อข้าวจากเกษตรกร เพราะการส่งออกที่ลดลง ขณะที่กรมการเพาะปลูก (the Cultivation Department) รายงานว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวฤดูร้อน (The summer-autumn crop) ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงลดลงประมาณ 52,000 ไร่ เหลือเพียง 10.38 ล้านไร่ เพราะภาวะราคาข้าวค่อนข้างผันผวน ขณะที่ความต้องการข้าวในตลาดลดลง โดยเกษตรกรได้หันไปเพาะปลูกพืชชนิดอื่น เช่น ผัก หรือผลไม้แทนการปลูกข้าว

เวียดนาม นิวส์ รายงานว่า กลยุทธ์สร้างแบรนด์ข้าวแห่งชาติเน้นไปที่ 2 ประเด็นคือ สร้างการรับรู้ถึงคุณภาพของข้าวเวียดนามในตลาดระดับบน เช่น สหรัฐ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ตลอดจนจรรยาบรรณในตลาดข้าวระดับกลางที่มีอยู่เดิม ที่สำคัญคือ ภายในปี 2573 50% ของข้าวที่ส่งออกต้องอยู่ภายใต้แบรนด์ของเวียดนาม

นอกจากนี้ยังมีอีก 5 โครงการย่อยภายใต้แผนสร้างแบรนด์ข้าว ได้แก่ สร้างและบริหารจัดการแบรนด์ข้าวของประเทศ, สร้างแบรนด์สำหรับข้าวที่ผลิตจากบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงโดยเฉพาะ, ปกป้องแบรนด์และสนับสนุนภาคธุรกิจที่ต้องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นต้น

โครงการนี้ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลเวียดนาม หลังจากการส่งออกข้าวของประเทศดังกล่าวประสบกับอุปสรรคหลายอย่างในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ซึ่งเป็นผลจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งด้านราคาและคุณภาพจากประเทศผู้ส่งออกข้าวอื่น ๆ เช่น อินเดีย ไทย และปากีสถาน

ข้อมูลจากสมาคมอาหารแห่งเวียดนามชี้ว่า การส่งออกข้าวของประเทศเริ่มลดลงในปี 2556 ทั้งในแง่มูลค่าและปริมาณ หลังจากทำสถิติส่งออกสูงสุด 7.7 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 3.45 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี

2555 โดยในปี 2556 ส่งออกข้าวได้ 6.6 ล้านตันหรือคิดเป็น 2.95 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และในปีที่แล้ว 6.5 ล้านตันหรือคิดเป็น 2.84 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### เมียนมาร์

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2014/15 (ม.ค.-ธ.ค.) คาดว่าเมียนมาร์จะมีการส่งออกข้าวได้ประมาณ 1.85 ล้านตัน เนื่องจากคาดว่าค่าข้าวผ่านทางแนวชายแดนที่ติดต่อกับประเทศจีนจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น หลังจากที่ทั้งสองประเทศได้มีข้อตกลงทางด้านการค้าชายแดนไปเมื่อเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา ขณะที่หน่วยงาน COFCO (the China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation) ของจีนได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับสหพันธ์ข้าวเมียนมาร์ (Myanmar Rice Federation; MRF) ในการซื้อข้าวจำนวน 100,000 ตัน ในระยะเวลา 1 ปี โดยจะเริ่มส่งมอบในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. ที่ผ่านมา

ทางด้านผลผลิตข้าวนั้น ในปีการตลาด 2014/15 (ม.ค.-ธ.ค.) คาดว่าเมียนมาร์จะมีผลผลิตประมาณ 12.6 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 5% จากปีที่ผ่านมา เพราะมีการใช้พันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง และการเพิ่มระบบชลประทานสำหรับการเพาะปลูกข้าวนาปรัง สำหรับในปี 2015/16 นั้น คาดว่าผลผลิตข้าวจะเพิ่มเป็น 12.8 ล้านตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### อินโดนีเซีย

รัฐมนตรีกระทรวงการค้าของอินโดนีเซีย ระบุว่า ในขณะที่รัฐบาลยังไม่มีแผนที่จะนำเข้าข้าวไปจนถึงเดือน ก.ค. นี้ เนื่องจาก ในขณะนี้ BULOG มีสต็อกข้าวเพียงพอสำหรับความต้องการบริโภคในประเทศแล้ว ซึ่งการนำเข้าข้าวรัฐบาลจะพิจารณาจากปริมาณอุปทานข้าวในขณะนั้น ซึ่งหากไม่เพียงพอกับความต้องการที่จะใช้ในช่วงเดือนถือศีลอดและเทศกาล Idul Fitri แล้วรัฐบาลก็จะพิจารณาเกี่ยวกับโควตานำเข้าและประกาศนำเข้าข้าวต่อไป

ด้านอธิบดีกรมการค้าภายใน (The Director General of Domestic Trade) ระบุว่า ความต้องการบริโภคข้าวในช่วง 2 เดือนนับจากนี้คาดว่าจะมีประมาณ 5 ล้านตัน ขณะที่คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดในช่วงนั้นประมาณ 7.1 ล้านตัน

ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจได้ระบุว่า รัฐบาลจะพิจารณาเรื่องการนำเข้าข้าวในช่วงปลายเดือน พ.ค. หรือในช่วงต้นเดือน มิ.ย. นี้ ขณะที่หน่วยงาน BULOG กำลังดำเนินโครงการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณข้าวในสต็อกให้มากขึ้น โดยการจะพิจารณานำเข้าข้าวนั้นจะเป็นทางเลือกสุดท้าย หลังจากที่ทราบรายงานการรับซื้อข้าวและการบริหารสต็อกของ BULOG แล้ว

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปี การตลาด 2014/15 (ต.ค.-ก.ย.) คาดว่าอินโดนีเซียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 36.3 ล้านตันข้าวสาร และมีการนำเข้าประมาณ 1.25 ล้านตัน ขณะที่กระทรวงเกษตรตั้งเป้าที่จะเพิ่มผลผลิตข้าวเปลือกในปี 2015 นี้ให้ได้ 4% ที่ประมาณ 73.4 ล้านตัน หรือประมาณ 48.44 ล้านตันข้าวสารจากที่ในปี 2014 ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 70.61 ล้านตัน หรือประมาณ 46.65 ล้านตันข้าวสาร

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### อินเดีย

กระทรวงเกษตร (The Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลัก (Kharif (main) rice crop) (มิ.ย.-ธ.ค.) ในปีการผลิต 2015/16 ณ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมามีพื้นที่ 22 พ.ค. มีพื้นที่ประมาณ 1.925 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในหลายพื้นที่การเพาะปลูกข้าวเริ่มขึ้นช้ากว่าปกติ เพราะฤดูฝนที่มาไม่ตรงเวลา ขณะเดียวกันคาดว่าปรากฏการณ์ El Nino ในปีนี้จะส่งผลให้ผลผลิตข้าวมีปริมาณลดลงด้วย

ทั้งนี้ ทางกรมได้รายงานผลการพยากรณ์ผลผลิตครั้งที่ 3 ของปีนี้ โดยคาดการณ์ว่าในปีการผลิต 2014/15 (ต.ค.-ก.ย.) จะมีผลผลิตข้าวจะมีประมาณ 102.54 ล้านตัน ลดลง 4% เมื่อเทียบกับจำนวน 106.65 ล้านตัน ในปีการผลิต 2013/14 ที่ผ่านมา

จากการที่รัฐบาลอินเดียได้เปิดประมูลขายข้าวให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศภายใต้โครงการ (the Open Market Sale Scheme; OMSS) ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา มีรายงานว่าโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ค้าข้าวในประเทศและภาคเอกชนในประเทศ

ทั้งนี้ องค์การอาหารแห่งชาติ (the Food Corporation of India; FCI) ได้รับอนุญาตให้สามารถระบายข้าวจากสต็อกรัฐบาลได้ประมาณ 2 ล้านตัน เพื่อล้างสต็อกข้าวเก่าบางส่วนออกไป โดยจะขายให้แก่ผู้ค้าข้าวในประเทศ โรงสี เป็นต้น ขณะที่หน่วยงานอื่นๆของรัฐบาลไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการนี้ อย่างไรก็ตาม ในขณะที่มีผู้มายื่นเสนอซื้อข้าวเพียง 350 ตัน เท่านั้น เพราะ FCI กำหนดราคาขายสูงกว่าราคาตลาด โดยราคาข้าวเกรดธรรมดา (common grade paddy) อยู่ที่ประมาณ 2,300 รูปีต่อ 100 ก.ก. หรือประมาณ 369 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนราคาข้าวเกรด A (Grade A paddy) อยู่ที่ประมาณ 2,340 รูปีต่อ 100 ก.ก. หรือประมาณ 375 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งราคาดังกล่าวกำหนดขึ้นตามราคาขั้นต่ำที่รัฐบาลรับซื้อข้าวจากเกษตรกร (the Minimum Support Price ;MSP) โดยรัฐบาลกำหนดปริมาณขายขั้นต่ำที่ 50 ตัน และสูงสุดที่ 3,500 ตันต่อสัปดาห์ ขณะที่วงการระบุว่า หากโครงการดังกล่าวยังไม่มีผู้ประกอบการเข้ามาซื้อเพิ่มขึ้น อาจจะมีการทบทวนโครงการนี้

ทั้งนี้ รัฐบาลอินเดียมีสต็อกข้าว ณ วันที่ 1 พ.ค. ประมาณ 22.23 ล้านตัน ลดลงประมาณ 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสต็อกปัจจุบันมีมากกว่าสต็อกขั้นต่ำประมาณ 94% ซึ่งในช่วงนี้กำหนดไว้ที่ 12.2 ล้านตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (Agro Fisheries & Food Trade Corporation; KAFTC) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าว เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อข้าวกล้อง (non-glutinous brown rice) รวม 55,378 ตัน โดยซื้อข้าวกล้องเมล็ดสั้นจากจีนจำนวน 17,026 ตัน ราคา 890 เหรียญสหรัฐต่อตัน และซื้อข้าวกล้องเมล็ดกลางจากสหรัฐฯจำนวนรวม 19,000 ตัน จากสหรัฐฯ 3 ล็อต แบ่งเป็นจำนวน 5,000 ตัน ราคา 836.07 เหรียญสหรัฐต่อตัน, 5,000 ตัน ราคา 835.4 เหรียญสหรัฐต่อตัน 9,000 ตัน ราคา 831.17 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนที่เหลืออีก 10,352 ตันนั้น KAFTC ไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)